
 
 

 
 

คํากลาวเปดการสัมมนาในหวัขอเร่ือง “การปฏิรูปภาษี ทางเลือกใหมของประเทศ”   
ของ  ทานศุภรัตน  ควัฒนกุล  ปลัดกระทรวงการคลัง    

ณ หองประชมุศาสตราจารยสังเวียน  อินทรวิชัย  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
วันพุธท่ี 4 มีนาคม  พ.ศ.2552 

 
 สวัสดีครับ กราบเรียนทานอาจารยทุกๆทาน ทานผูบริหารของหลายๆหนวยงานทีสํ่าคัญนะครับ และที่สําคัญ 
ทานผูมีเกียรตทิุกทานที่มารวมในงานสัมมนาในวันนี ้กอนอ่ืนผมขออนุญาตเรียนวา รูสึกเปนเกยีรติเปนอยางยิ่งนะครับที่
ไดมาเปนประธานเปดการสมัมนาในครั้งนี้ หัวขอทีห่ยิบยกกนัขึ้นมานะครับ ก็เปนหวัขอทีม่ีความสําคัญมากนะครับ 
ปฏิรูปภาษี ทางเลือกใหมของประเทศนะครับ ผมเห็นหวัขอนะครับ แลวก็ผมไดมีโอกาสมาพบทานผูทรงคุณวุฒทิางภาษี
อากรระดับหวักะทิของประเทศหลากหลายทานในวนันีน้ะครับ ผมก็มีความเชื่อมั่นเปนอยางสูงวา วันนี้ คงมีผลลัพธที่จะ
นําไปสูการปฏิบัติไดจริงนะครับ ใน อยางนอยที่สุดกใ็นบางเรื่อง ในบางดานที่จะเปนประโยชนตอทุกๆภาคสวนได ใน
เวลาอันใกลนี ้ผมมีความเชื่อมั่นเปนอยางนั้น แลวก็ ทายสุดนี่ ผมคิดวา ถาหากวาเราดูแลในเรื่องของการปฏิรูปภาษี นะ
ครับ ไมวาจะเปนเรื่องของเนื้อหาสาระในการจัดเก็บ หรือแมกระทั่งกลไก เครื่องไม เครื่องมือตางๆในการจัดเก็บ ใน
ทายที่สุดนี่ ระบบภาษีมันก็จะเปนระบบทีม่ีความเปนธรรม มีความทั่วถึงนะครับ ประโยชนทั้งหลายก็ยอมจะตกกบัผูที่มี
สวนเกีย่วของไมวาจะเปนรัฐบาลนะครับ ซ่ึงก็จะไดมีรายไดภาษีอากรที่เหมาะสม เพื่อนําไปใชจายในการพัฒนาประเทศ 
มีเครื่องไม เครื่องมือทางดานภาษีอากรเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาเศรษฐกจิของประเทศนะครับ ในซกีของผูมี
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หนาที่จดัเก็บภาษีนะครับ กรมสรรพากรเองก็จะไดมีเครื่องมือหรือวากลไกในการตดิตามในการบริหารการจัดเกบ็ภาษีที่
มีประสิทธิภาพ ที่มีความทัว่ถึง และก็กอใหเกิดความเปนธรรม และทายสุดผมก็เชือ่วา ถาเราทํากันไดสําเร็จนะครับ ผู
ไดรับประโยชนที่แทจริงก็คอื ประชาชนผูเสียภาษนีะครับ ที่จะมีการเสียภาษใีนระดับที่เหมาะสม ทัดเทียมกนั และที่
สําคัญเปนอยางยิ่งอีกดานหนึง่ที่หลายฝายเรยีกรองก็คือ มีความชัดเจน มีความแนนอนในการเสยีภาษีนะครับ จะไดลด
ปญหา หรือภาระที่ไมพึงประสงคที่จะตามมานะครับ อันนั้นก็เปนสิ่งที่อาจจะเปนประโยชนตอทุกภาคสวนดวยกัน คราว
นี้ในสวนของโครงการศึกษา และพัฒนาประมวลรัษฎากรที่ทานอาจารยธิติพันธุ ไดพูดถึงนะครับ ผมคิดวา ผมไดเห็น
หัวขอหลายๆเร่ืองที่ทําการศึกษาวจิัยแลว ผมคิดวาเปนเรื่องที่สําคัญนะครับ แลวก็นาจะนําไปสูการปฏิรูปภาษีในเชิง
เนื้อหาสาระไดอยางแทจริง เพราะฉะนัน้อันนี้กเ็ปนสิง่ที่ดี และก็ถาหากวาทานทัง้หลายที่มารวมสัมมนาในวนันี้ ไดมี
โอกาสใหขอคิดเห็นเกีย่วกับขอเสนอทางเลือกในการปฏิรูปภาษีในแตละหัวขอนั้น ก็นาจะเปนเรือ่งที่เปนประโยชน และ
นําไปสูส่ิงที่ เปนนโยบายที่เหมาะสมนะครับ สามารถนํามาใชได ผมเองในชั้นนี้ ก็อยากจะขอขอบคุณทางคณะ
นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยนะครับ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพฒันาวิชาการทางนิติศาสตร กรมสรรพากร แลวก็
ภาคเอกชนอกีหลายสวนนะครับ ที่ไดกลาวกันไปแลว ทีใ่หการรวมมือสนับสนุนโครงการนี้เปนอยางดี คราวนี้ผมขอพูด
ถึงในเรื่องของสาระสําคัญของโครงการนิดหนึ่งนะครับ ที่ไดรับฟงมานะครับ ก็เปนเรื่องที่นาสนใจมากนะครับ ผมเขาใจ
วา แยกออกเปนสองสวนนะครับ แตวาสรุปรวมแลวก็คือ อยากจะเห็นใหมีการปรับวิธีเขียนกฎหมายภาษีอากรนะครับ 
ใหเปนหมวดหมู เขาใจงายนะครับ ใหเปนปจจุบัน แลวก็ นอกจากนี้ก็ยังมีการดูแลที่วาจะทําขอเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลง
หลักการการจดัเก็บภาษีอากรในบางเรื่องซึ่งคงจะเปนหัวขอใหญที่คงจะไดมกีารสัมมนากันในวันนีน้ะครับ ขณะเดียวกนั
นะครับ ในโครงการนี้ก็ไมไดละเลยในเรือ่งที่จะดวูามกีลไก มีเครื่องมือในดานการบริหารงานภาษีอากร ไมวาจะเปน
กรมสรรพากรเอาไปใช หรือวาไมวาจะเปนทางซีกผูเสียภาษีที่จะสามารถใชไดนี่นะครับ อันนั้นกเ็พื่อที่จะเอามาเสริมให
กลไกการจดัเก็บภาษนีี่ มันมีประสิทธิภาพ และก็มีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้นนะครบั ทั้งหมดนีน่ะครับ ผมคิดวาทายท่ีสุด 
ตามที่ผูนําเสนอโครงการไดคิดกันไวนะครับ จะนําไปสูผลผลิตสุดทายที่เรียกวา ประมวลรษัฎากรฉบับใหมนะครับ 
ประมวลรัษฎากรฉบับใหมกเ็ปนสิ่งที่ผมตองพูดตรงๆวาทาทายมากๆนะครับ เปนงานที่ทาทายมากๆที่จะมีประมวล
รัษฎากรฉบับใหมนะครับ ที่มีถอยคําที่เขียนแลวอานงายนะครับ เปนหมวด เปนหมู อันนี้ไมยากนะครับ แลวก็
ขณะเดียวกนัมกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการวิธีการจัดเก็บภาษใีนบางเรื่อง บางดานนะครับ แลวก็มีการเติมเครื่องมือ
ทางดานการบริหารภาษีอากร เครื่องมือที่รัฐบาลอาจจะนําไปใชในการดําเนินนโยบายภาษีอากรนะครับ เปนเรื่องที่ไม
งาย ก็ตองพดูตรงๆนะครับ แลวก็เปนเรื่องที่ ถาผมจําไมผิดนะครับ กอนผมเขารับราชการนะครับ ก็เคยมีความพยายามที่
จะเดนิในทิศทางนี้กันมาบางแลวนะครับ แตก็ตองเรียนวาคงไมประสบผลนะครับ แตผมไมแนใจนะครับวามีการผลักดัน 
และมีการทุมเทมากเทากับทีท่างคณะทานที่เกี่ยวของขณะนี้กําลังทําอยูรึเปลานะครับ แตผมพูดอยางนี้ ผมไมไดพูดให
ทานเกิดความทอนะครับ แตผมพูดเพื่อทานจะไดทุมใหมากกวานี้นะครับ เพื่อจะไดผลักดันงานเหลานี้ใหมันเดินตอไป
ไดนะครับ ผมอยากจะมีสวนนะครับ ใหนําเสนอแนวคดิของผมบางเรื่องในการที่จะผลักดันของเหลานี้ใหเกิดขึน้ได นะ
ครับ ในเวลาทีค่ิดวานาจะใกล หรือนาที่จะเหมาะสมนะครับ อยางที่ผมไดเรียนไปแลวนะครับ คือ บังเอิญอาจจะตั้งเปาไว
สูง แลวก็มากนะครับ มันจึงเปนงานทีย่ากและทาทายนะครับ ทําใหกฎหมายเปนปจจบุันนะครับ อันนี้ก็ ถาแกเฉพาะจดุ
เหลานี้นะครับ ก็ตองไปกวาด ตองไปควานหาจดุไหนบางที่ไมเปนปจจุบันนะครับ แลวก็การแกนัน้ก็ไมนาจะยากมากนกั



นะครับ แตวาก็ไมงาย เพราะวามนัมีความเกี่ยวพันกับบทบัญญัติในแตละเรื่องๆนะครับ อันนี้เฉพาะแคเขยีนกฎหมายให
เปนปจจุบนั ยงัไมไดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระนะครับ ทาํใหกฎหมายอานงาย อันนี้เคยเจอนะครับ ถาจําไมผิดนี่นาจะเปน
แถวๆนิวซีแลนด ออสเตรเลยี หรืออะไรทาํนองนี้ อังกฤษดวยรึเปลาไมแนใจนะครับ ไมแนใจ แตมีบางประเทศ แลวเขาก็
ทําได แลวเขาก็พยายามยกเครื่องใหมหมดเลย แลวก็เขยีนกฎหมายดวยภาษางายๆนะครับ แตผมไมทราบวาจากวันที่มนั
อานงาย จนมาถึงปจจุบันนะครับ มันยังอานงายเหมือนวนัที่มันเคยอานงายรึเปลานะครับ ก็ไมแนนะครับ แตวาผมเคยไป
อานที่ไหนไมทราบนะครับ เขาบอกวาบรรดากฎหมายภาษีอากรนี่ แทจริงแลวมันมีอยูประมาณ 10 หรือ 20 หนาเทานั้น
แหละ แตมันจะมีคําอธิบาย และขอกําหนดพิเศษ ขอยกเวนพิเศษตามมาอีกพันกวาหนานะครับ ทีม่ันทําใหมนัยุงยาก นะ
ครับ เพราะฉะนั้น ถาคิดวาจะทําใหกฎหมายอานงายนะครับ เขาใจงาย ไมยุงยากนี่ ทานตองดู ภาพรวมของสิ่งที่ประกอบ
เปนระบบกฎหมายทั้งหมด คงไมมองเฉพาะตัวบทบญัญัติในประมวลรัษฎากรเทานั้น แตตองมองบทบัญญัติทั้งปวงที่
เปนระบบภาษอีากรที่เกี่ยวของ ซ่ึงในที่นีถ้าจะดูกนัไปใหไกลที่สุดนีน่ะครับ อาจจะไปถึงเรื่องการตอบขอหารือดวยซํ้า 
เพราะในทายที่สุดนี่นะครับ การตอบขอหารือของกรมสรรพากร เพราะในทายที่สุดนี่ บรรดาสิ่งเหลานี้ คือส่ิงที่กําหนด
วากรณเีชนนี้ๆๆ การเสียภาษีจะเปนอยางไรๆนะครับ เพราะฉะนัน้อยากจะฝากเปนขอสังเกตวา คําวาอานงาย เขาใจงาย 
แปลวาทั้งระบบของบทบัญญัติในเชิงกฎหมายนะครับ อันนี้ก็ทานตองชวยกันดูนิดหนึ่งนะครับ การเปลี่ยนแปลง
หลักการจัดเกบ็ภาษีในบางเรื่องนะครับ เดี๋ยวผมจะขอพูดบางเรื่องจรงิๆนะครับ เปนสิ่งที่ดีนะครบั ผมคิดวา นายินดีที่มี
การหยิบยกประเด็นเหลานี้ขึน้มาแลวก็มาศกึษากนัอยาง ใหลึกซึ้ง ใหถองแทนะครบั ก็นาจะนําไปสูการแกไขปรับปรุง
บางเรื่องไดนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็มกีารพดูถึงเรื่องการเสริมบทบัญญัติที่เปนเครื่องมือตางๆนะครบั เชน ผมทราบวามีการ
ดูแลบทบัญญัติในเรื่องที่จะปองกัน ที่เขาเรียกกันวาเปน  Tax Treaty Shopping หรือ Tax Shopping อะไรอยางนี้นะครับ 
หรือบทบัญญัติที่จะเสริมในเรื่องของกระบวนการเลีย่งภาษีนะครับ Tax Avoidance นะไมถึงกับ Tax Evasion ที่มีกลไก 
มีเครื่องมือเอามาชวยในการดูแลในเรื่องพวกนี ้ ของเหลานี้เปนสิ่งที่ดนีะครับ ขณะเดียวกันก็ไดทราบวามีความพยายามที่
จะดวูา ทําอยางไงที่จะทําใหมันมีกลไกในลักษณะที่ตองเรียกวาเปน built in ในตัวกฎหมายภาษี ที่ทําใหรัฐบาลสามารถ
ดําเนินนโยบายภาษีไดงายขึน้ เชน สมมุติวา Inflation มันขึ้นไปสูงแลว อะไรตออะไรยังไมเปลี่ยนแปลงเทาที่ควรนี่ นะ
ครับ ตัวเลยในกฎหมายภาษีนี่ ก็สามารถทํากลไกใหมนัเปลี่ยนแปลง ใหรัฐบาลสามารถใชตัวนี้มาเปนเครื่องไมเครื่องมือ
ได ก็เปนสิ่งทีด่ีนะครับ แตบางเรื่องผมก็มีขอสังเกตเหมือนกันนะครบั วาภายใตส่ิงที่ดีหรือดูดนีี ่มันตองไปดูอะไรใหดีๆ
เพิ่มขึ้นอีก มนัจะไดดดูีนะครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตฝากไวของเหลานัน้นะครับ ผมอยากจะพูดถึง ส่ิงที่การศึกษาครั้งนี้
คาดหวังเอาไวนี่นะ ผมวาทานทั้งหลายคงไมคาดหวังวา มีขอเสนอนะครับ เกี่ยวกับการจัดรูปประมวลรัษฎากร มีหมวด มี
หมู มีสารบัญ มีอะไรตออะไร และก็บอกวาสงใหกรมสรรพากรแลวนะครับ คงไมคาดหวังแตเพยีงบอกวามีขอคิดถกกัน
มาแลวนะครับวาตรงนี้ควรจะแกไขใหมีการจัดเก็บภาษีเชนนั้น เชนนีน้ะครับ หรือเครื่องไมเครื่องมือเชนนั้น เชนนี้ ทาน
คงไมไดคาดหวังมันจบอยูตรงนั้น ผมคิดวาทานคงคาดหวังวามนันําไปสูการนํามาใชไดจริง และทีเ่กิดประโยชนอยางที่
ผมไดเรียนไปแลววา กับทุกๆฝายนะครับ ถามีการตั้งเปาหมายรวมกันที่ชัดเจนเชนนี ้ เราก็ตองมาดวูา เราจะทําอะไร ได
แคไหน อยางไร มันมีมิติของการทําใหเกดิขึ้นจริง มีมิติของเวลา มีผูที่เกี่ยวของหลากหลายนะครบั เพราะฉะนัน้ก็ การ
นํามาถกใหชัดเจน ใหเขาใจ ใหเปนทีย่อมรบักันทุกฝาย เชนในวันนีน้ะครับ และอาจจะในวนัตอๆไปนี่ ก็เปนสิ่งที่ดี นะ
ครับ ผมคิดวาจะผลักดันอะไรใหมันเดินไปไดนี่ ตองมีการยอมรับโดยทุก ๆ ฝายนะครับ คราวนี้ถาเราพูดอยางนีน้ี่ ถามวา 



ผลักดันและใหเกิดการยอมรับประมวลรัษฎากรฉบับใหมทั้งฉบับ ผมวาคงยาก เพราะวา ณ วันนี้ ไมแนใจ ไดมีประมวล
รัษฎากรฉบับใหมยกรางมาหรือยัง หรือยกรางสารบัญประมวลรัษฎากรฉบับใหมเสร็จแลวอะไรอยางนี้นะครับ คอืก็ตอง
ไปดูวามาผลักดันอะไรใหเกดิขึ้นจริง ผมนีช่อบมองวาอะไรเกิดขึ้นจริงนะครับ เพราะฉะนัน้นี่ เทาที่ดูนะครับ เทาที่ดู ผม
คิดวาส่ิงที่จะเปนประโยชนมากๆ และนาจะเดินไปไดเร็ว ก็คือหัวขอการจัดเก็บภาษีที่ทานกําลังเสนอใหมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในบางเรื่องบางดานนี่นะครับ ถาอะไรมันตกผลึกเปนของดี เปนทีย่อมรับกันทุกฝาย สามารถไปผลักดันได
นะครับ ผมคิดวาตองรีบทาํ ตองรีบทําอันนั้นนะครับ ขณะเดียวกนัก็ไมลืมกรอบใหญ ทิศทางใหญที่ทานอยากให
ประมวลรัษฎากรเปนปจจุบนั เขียนงาย อานงาย มีเครื่องไมเครื่องมือตางๆครบครันนะครับ กค็งตองเลือกวา รอทั้ง
หมดแลวมันกไ็มเกิดผล กับ เดินไปดวยใหมันเกดิผล แลวก็พยายามปรับของที่จะตองจัดการใหเกดิขึ้นไดในระยะยาวไป
ดวยนะครับ เปนเรื่องที่ทาทายมากๆอยางที่ผมไดพูดแลวในตอนตนนะครับ แตวาอันนี้ทานคงตองชวยกันคิดวา กลยุทธที่
จะผลักดันเรื่องนี้นะครับ จะเปนอยางไร จะใชเสนทางอยางไรนะครับ ผมมีขอสังเกตฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ทั้งหมดนี ่
ทั้งพูดเรื่องประมวลรัษฎากรนะครับ ไมวาในมติิไหนอยางที่ผมพูดไปแลวก็ตาม แตเราตองไมลืมนะครับ ประมวล
รัษฎากรนี่มันมีทั้งการจัดเกบ็ภาษแีละการไมจัดเก็บภาษ ี แตมันมีกฎหมายอื่นที่วาดวยการไมจัดเก็บภาษนีีม่าครอบ
ประมวลรัษฎากรอยู แลวมนัเปนตวัครอบที่ใหญมาก ผมไมทราบวา กรมสรรพากรหรือหนวยงานใดเคยประมาณตวั
เลขที่แทจริงออกมาหรือไม เชน กฎหมาย BOI นี่ มันครอบการไมจัดเก็บภาษีของระบบภาษีอากรของประเทศนี ่
คร่ึงหนึ่งของที่เก็บในวันนีห้รือเปลา หรือกี่เปอรเซ็นตของที่เก็บในวนันี้ กฎหมายพิเศษบางอยาง บางฉบับก็มีบทบัญญัติ
บอกวาใหมีการยกเวนภาษีหรือใหมีการลดภาษี หรือลดหยอนภาษี หรืออะไรก็สุดแลวแตนะครับ เขยีนในกฎหมายพิเศษ
เหลานั้นอยูดวย เราไดดกูฎหมายพวกนี้หรือเปลานะครับ คือไอนอกประมวลรัษฎากรมันเปนกฎหมายไมเก็บภาษีทั้งส้ิน
นะครับ กฎหมายเก็บภาษมีันอยูในประมวลรัษฎากรนะครับ เพราะฉะนัน้ของเหลานี้นะครับตองดู ผมคิดวา ตองดู
ประกอบกันนะครับ มติ ค.ร.ม.ที่เคยวางเปนหลักเอาไวสมัยหนึ่งนะครับที่วาสวนราชการเวลาจะเสนอกฎหมายเรื่องใดก็
ตามนี่นะครับ ไมใหมกีารบัญญัติบทที่วาดวยการยกเวนภาษี หรือการลดภาษีตางๆนะครับไวในกฎหมายเฉพาะเรือ่งนั้นๆ
นี่นะครับ ผมวาตรงนี้เปนสิง่ที่ชวยไดมากนะครับ ชวยทาํใหประมวลรัษฎากร หรือบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บภาษีนี่มันมี
ความเปนกลางนะครับ มีความเหมาะสมมากขึ้น สวนที่วากรณีใดเปนกรณีเฉพาะที่ควรจะตองมีการแกไข มกีารปรับปรุง 
หรือมีการใหการปฏิบัติเปนพิเศษ ก็มาออกภายใตนะครบั บทบัญญัติของประมวลรัษฎากร อยางนี้พูดงายๆนะครับ มี
กระบวนการบริหารจัดการเชงิกฎหมายภาษอีากรได แลวก็อยูในที่เดยีวกัน ไมเชนนัน้นะครับ แตละสวน แตละหนวยก็
สามารถที่จะเขียนบทบัญญัติของการไมเก็บภาษีอากรไดนะครับ ผมอยากจะฝากขอนี้ ใหทานทั้งหลายไดชวยกรุณาดูดวย 
เพราะไมงั้นเดีย๋วจะมานั่งพูดกันแตบทบัญญัติเร่ืองประมวลรัษฎากรนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากใหทานชวยคิด
นิดหนึ่งนะครบั ก็คือ ผมก็ไดมีโอกาสพูดคุยนะครับ รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูที่ทําการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของ 
ในบางทานนะครับ ผมมีขอสังเกตรวมๆนะครับวา เวลาที่ทานดูเร่ืองเฉพาะประเด็น และจะนําไปสูการแกไขในประเด็น
นั้นๆ ขอวาไดดูทั้งระบบ ใหมันมีความสัมพันธ ใหมคีวามสอดคลองกันดวยนะครับ ถาทานดูเฉพาะเรื่องนัน้ในมาตรา
นั้นๆ หรือในกลุมมาตรานั้นๆ โดยที่อาจจะไมไดคิดวามันมีบทบัญญัติอ่ืนที่มันผูกกนัไว ไมใชผูกตรงๆนะครับ แตมันผูก
ในเชิงปรัชญา ที่ผมเปนหวงวาหลายทานอาจจะไมไดมองวามันผูกในเชิงปรัชญาไวนะครับ ก็อันนี้ตองชวยดูนดิหนึ่ง ผม
ยกตวัอยางนะครับ เดี๋ยวเรื่องที่ทานคงจะพูดคุยกนัอยูคอนขางจะเยอะนะครับ ก็คือเร่ืองหนวยภาษทีี่วาจะเอาบุคคล คือ



ปจเจกบุคคลนะครับเปนหนวยภาษี หรือทานจะพูดวาเอาคูสมรสหรืออะไรตออะไรนี่นะ ความจริงตรงนี้ มนัไมใชวา
ทําไมสามี ภรรยาตองเอาเงนิไดภรรยามายื่นรวมกับของสามี นาจะใหตางคนตางไปยื่นหรืออะไรตออะไร ที่พดูอยางนี้นี่
นะครับ ทานกําลังพูดถึงมาตรา ถาจําไมผิด 57ตรี/เบญจ อะไรพวกนี้ ใชไหมครับ ทานกําลังพูดหลักคือพดูแคนั้น แต
จริงๆแลวนี่เรากําลังพูดถึงหัวใจของภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา ส่ิงที่ตองตัดสินใจหรอืวางรากฐานลําดับแรกสุดก็คือ อะไร
คือหนวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มันก็มสีองทฤษฎีนะครับ หัวกับทาย ดานหนึ่งก็คอืบอกแตละบคุคล ปจเจกบคุคลนะ
ครับ เปนหนวยภาษี ไมตองไปสนใจสถานะอื่นใดของเขานะครับ อีกดานหนึ่งเขากบ็อกวาในทายที่สุดภาษีมันกเ็ปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ เกี่ยวของกับเรื่องสังคม ความเปนอยูของคน มนันาจะไปอยูที่ครอบครัว เอาครอบครัวเปนหนวย
ภาษีนะครับ ขางหนึ่งบอกเอาแตละคน ไมตองไปสนใจสถานะใดๆทั้งส้ิน อีกขางหนึ่งบอกเอาครอบครัวนะครับ ของ
ไทย ไมวาทานจะชอบหรือไมชอบ แตบรรพบุรุษเราไดเลือกมาแลววาใหใชคูสมรส ไมใชครอบครัวดวย ใหใชคูสมรส
เปนหนวยภาษีนะครับ คนยังไมมีคูสมรสก็คนเดียว กไ็มเปนไรนะครับ แตถามีคูสมรสนี่ ก็คือสามี ภรรยานีน่ะ แลวก็ถา
ความเปนสาม ีภรรยามีอยูตลอดปภาษีใชไหมครับ ก็ใหถือเปนหนวยภาษีเดียวกนั ไดเลือกเสนทางนี้มาโดยตลอด โดยมี
มาตรา 57 ตรีใชไหมครับ ถาจําไมผิด วางหลักตัวนี้เอาไว อยูมาหลายคนก็เร่ิมทนไมได บอกวาไมสงเสริมใหขางภรรยา
ออกไปทํางานนอกบานเลยหรือ คิดวาสวนใหญสามีเปนผูหารายไดอยูคนเดียวเทานัน้ใชไหมนะครับ ก็คอย ๆ มีความคิด
ที่จะปรับเปลี่ยนตามการเปลีย่นแปลงของสภาพทางสังคม ก็บอกวาถางั้นเฉพาะเงินไดของภรรยาทีไ่ดจากเงินเดือนคาจาง 
ก็คือลงทุน ลงแรง เงินไดจากการใชน้ําพักน้ําแรง สวนทีภ่รรยาไดมานี่ใหแยกมาเสียตางหากได สวนรายไดฝายทุน 
รายไดจากกจิการตาง ๆ ยังตองรวมกับของสามีอยูตลอดนะครับ นัน่ก็คือบทบัญญัติที่เปนมาจนถึงทุกวันนีน้ะครับ ก็คือ
เราเลือกคูสมรสเปนหนวยภาษี แตภายใตนั้นนี่ เรายังมขีอยกเวนอีก เราบอกเราไมเอาครอบครัว แตเรายังแอบไปเอาลูก
อีกเรื่องหนึ่ง   บอกเงินไดที่เปนเงินปนผลของลูกที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  ใหถือเปนเงินไดของพอ-แม   มันก็ยังติ่งกันไป ติ่งกันมา
อยางนี้นะครับ คราวนี้ถาทานจะพดูที่ผมพูดยกเรื่องนี้ขึ้นมานีน่ะ ถาทานจะพูดบอกวาสามี ภรรยาตางคนตางยื่นกนันี่ มนัไมใชดู
มาตรานี้ ทานกําลังดูหวัใจสําคัญของเรื่อง หนวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ทานก็ตองถอยกลับไปดู แลวเร่ืองคาลดหยอนหละวา
ยังไง คาลดหยอนคูสมรสนี่ ก็ถาพูดภาษางาย  ๆตัวใคร ตัวมนัแลวนี่ ยังตองใหคาลดหยอนคูสมรสไหม ยังตองใหคาลดหยอนบุตร
ไหม หรืออะไรทํานองนี้ เร่ืองคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของ บทบัญญัติตางๆที่เกี่ยวของ คงตองดูนะครับ ตองดู ที่ผมพยายามจะชี้ก็คือ 
ตองดูใหเกิดความสัมพันธกันทั้งระบบนะครบั ผมอยากจะใหขอคิดนี้ไว ขอสังเกตนี้ไว เพราะผมอาจจะไดรับฟงมา แลวก็ไดยินมา
ในหลายๆกรณนีี่ บางทาน ทานก็มุงตรงไปทีป่ระเด็นนี้ ทานอาจจะไมไดดเูร่ืองอื่น หรือแมกระทั่งอยางเชนเรื่องการปรับตัวเลขที่
เปนจํานวนตายตัวที่เขียนเอาไวในกฎหมายภาษีอากรนะครับ ใหมีกลไกที่รัฐบาลสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับภาวะเงนิเฟอ
ไดนี่นะ แมกระทั่งเรื่องแคนี้นะครับ มันไมไดแปลวา เขียนเอาไววาบรรดาจํานวนที่ ตวัเลขที่กําหนดไวในกฎหมายนีใ้หปรบัเปลี่ยน
ไดถาภาวะเงนิเฟอเปลี่ยนไป x เปอรเซ็นต หรืออะไรตออะไรก็สุดแลวแตนะ มันไมใชตัวแคนั้นนะครับ คาํถามคือ ระบบบัญชีเรา
หละ ระบบบัญชีที่มันลงเปน เชน historical cost ที่เปนตวัเลขตายตัวแนนอน นะครับ ระบบบัญชีเรายังไมไป แลวระบบภาษีมันจะ
ไปขาเดียวนี ่ มนัก็ไปไดแตตวัเลขขาภาษี แตมันไมไดสะทอน มันไมไดสะทอนวาการบัญชีนี่ เปนการบัญชีที่ปรับตามภาวะเงิน
เฟอแลว แลวเพียงแตจะใหสะทอนเฉพาะกฎหมายภาษ ี ปรับตัวเลขในกฎหมายภาษี ปรับตัวเลขในกฎหมายภาษนีะครับ 
ตามภาวะเงนิเฟอ แตมันยังไปเก็บบนพื้นฐานของกําไรที่ไมไดปรับตามภาวะเงินเฟอ นี่คือยกตวัอยางวาถาดู ตองดูทั้ง
ระบบนะครับ ไมงั้นเราก็อาจจะถูกครึ่งผิดครึ่ง ผมไมแนใจนะครับเวลาถูกครึ่งผิดครึ่งมันหนักกวาผิดทั้งหมดหรือเปลา 



หรือมันเทากับผิดทั้งหมดหรอืเปลานะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้นี่ขออนญุาตใหเปนขอสังเกตไวนะครับ หรืออยางเรื่องหัก
ภาษี ณ ที่จายนะครับ ก็มีการพูดกันอยูพอสมควรนะครบั ผมเองผมก็ยอมรับนะครบัวา เร่ืองภาษหีัก ณ ทีจ่ายนี่ เปนเรื่องที่
คอนขางจะมีตวัเลข มีหลักเกณฑ มีเงื่อนไขคอนขางจะยุงยาก ความพยายามของกรมสรรพากรที่ผานมา ไดทํากันมาหลาย
รอบนะครับ พยายามทีจ่ะปรับปรุงใหเหลืออัตราที่ไมมากอัตรานักนะครับ แตดวยขอจํากัดสารพดัเรื่องนะครับ มันก็
ออกมาไดเทาที่เปนอยูในขณะนี้นะครับ แตผมคิดวาคงไมเกินความพยายามทีจ่ะปรบัใหมันดีขึ้นกวานี้อีก คราวนี้ในเรื่อง
ภาษหีัก ณ ทีจ่ายนีน่ะ ผมเรียนนิดหนึ่งวามันกลับไปสูจุดแรกที่ผมเคยเรียนเอาไวในตอนตนวา ทั้งหมดจะผลักดันอะไร
ใหเกิดนี่ ตองถกกันใหตกผลึกใหเขาใจ ใหเปนทีย่อมรับกันทุกฝายนะครับ อัตราภาษีหัก ณ ที่จายนี้คือตัวอยางที่เห็น
ชัดเจนวา ทานจะทําใหเกิดการยอมรับในฝายที่เกี่ยวของนี่ ไดยากมาก เรามีอัตราตั้งแต พืชไรหัก 0.75 % นะครับ แลวก็
เฉพาะพืชไรบางตัวนะครับ มีหัก 1% เชนนะครับขนสงในประเทศ มหีัก 3% เชนกรณีรายไดจากการรับจางทําของ มี 5% 
จากคาเชา ม ี 10% เงินปนผล 15% ดอกเบี้ย และมีระหวางทางอีกเต็มไปหมดนะครบั พอจะพูดตวัหนึ่งนะครับ ทานจะ
รวบตัวไหนมาเปนตัวไหนหละ ทานจะรวบตัวไหนมาเปนตัวไหน นั่นประเด็นที1่นะครับ มันก็จะมีอีกฝายหนึ่งจะตอง
แยงอยางมากนะครับ แตจะอยางไรก็ตามนะครับ ส่ิงที่ผมอยากจะใหขอสังเกตอีกนิดหนึ่งวาตองถกใหเปนที่ยอมรับ ให
เกิดความลงตัว พูดงายๆนะครับ ใหชัดเจนซะกอนนะครับ แตอีกอนัหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนไว หลายทานทีเ่วลาพูดถึง
ภาษหีัก ณ ที่จายนี่ ผมเชื่อวา99คนใน100คน ไมไดพูดเรือ่งปรัชญาของภาษหีัก ณ ที่จาย คือปรัชญาของภาษีหกั ณ ที่จายนี่
นะครับ หลายคนก็พูดวา หกัไวเปนเชื้อนะครับ ผมวานัน่มันปลายแถวของปรัชญานะครับ จริงๆแลวนี่ ปรัชญาในเรื่องนี้
นี่ มันเปนเรื่องการชําระภาษี การชําระภาษี ถาพูดเปนภาษาฝรั่งนิดหนึ่งก็เปน Payment System นะครับ เขาบอกวาการ
ชําระภาษีทีด่ี ที่มีประสิทธิภาพที่สุดนี่ ก็คอืชําระเมื่อผูเสียภาษีมีความพรอมที่จะชําระมากที่สุด ก็ถามวาความพรอมที่จะ
ชําระมากที่สุดนี่นะครับ ก็มคีนเอาไปพัฒนามาเปนระบบ เปนทฤษฎทีี่เรียกกนัวา นี่เราตองวางหลักที่มันเปน Current 
Payment System คือระบบการชําระภาษีที่เปนปจจุบัน ถามวาปจจุบนัทีสุ่ด พรอมที่สุด คือเวลาไหน ก็คือเวลาที่ทานกําลัง
จะยืน่มือไปรบัเงิน ทันทีทีเ่งินสัมผัสมือทานนี่นะ ภาษกี็ดึงออกไปจากตรงนี้เลย นีค่ือพรอมที่สุดเลย ไมมีอะไรพรอมไป
กวานีแ้ลว นี่คอืหัก ณ ทีจ่าย นี่คือภาษีหัก ณ ที่จาย นี่คือ pay as you earn ในอังกฤษ หรืออะไรอยางนี้หลายๆที่ หัก ณ ที่
จายนี ่มันมาจากพื้นฐานนี้  กอนที่จะไปบอกวามันเปนอตัราเทาไหรอะไรเทาไหร เพราะงั้นถาพื้นฐานมันคือชําระภาษีนี ่
มันก็คงตองเปนเรื่องชําระตามจํานวนที่ควรจะตองชําระ ไมใชบอกเปนเชื้อ เปนเชื้อมันไมใชตามจํานวนที่จะตองชําระ 
ถาอยากไดเปนเชื้อนะครับ จดบัญชีไวซิ อยาเพิ่งหกัเงิน ใหนายจางทีป่จจุบันมหีนาที่หัก ณ ทีจ่าย มีหนาที่นําสงกระดาษ
วา เขาจายเงินใครเทาไหร ไอนี่คือเปนเชื้อ แตถาหักเงินแลวมันมากกวาความเปนเชือ้นะครับ เพราะงั้นก็อยากใหดูตรงนี ้
วาตองดูดวย ภาษหีัก ณ ทีจ่ายนี ่ มันเปนสวนหนึ่งของระบบที่สําคัญมากๆในระบบภาษีอากรของไทย แลวถาทานไปดู
เปรียบเทียบกบัระบบภาษีของประเทศอื่นๆ นี่นะครับ เขาจะมีเร่ืองหกั ณ ทีจ่ายนี่คอนขางจะนอย แตนั่นเพราะอะไร เราก็
กลับมาดูของเราอีก ยอนหลังไปซัก ผมไมแนใจ จําไมได 10-15 ปอะไรประมาณนัน้นะครับ กฎหมายภาษีของเราบอกวา
ไง บริษัทหางหุนสวนนิติบคุคล สมมติมีรอบบัญชีตามรอบปปฏิทินนะครับ 1 มกราคม-31 ธันวาคม ใหไปยื่นชําระภาษี
ภายใน 150 วนั ก็คือภายในพฤษภาคมถัดไป ปเดียวครัง้เดียว ปเดยีวคร้ังเดียว ถามวานี ่ Current Payment System เมื่อ
พรอมที่สุด นี่มันแปลวารายได  ยอดขายทีเ่กิดขึ้นตั้งแตวนัที่1มกราคมนี้ ถามันมีสวนสรางกําไรอยูดวยนะครับ มันอีก1ป5
เดือนจึงมาจายเงินภาษีครับ นี่นี่คือ Payment System บุคคลธรรมดาเราก็ภายในมนีาคมถัดไปนะครับ ตอมาเราก็บอกวา



แหมมันหางนะ บางคนตองเสียเร็วกวา บางคนเสียชา มันเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ ก็มาถกกัน ชําระภาษนีิตบิุคคล คร่ึง
ปดีไหม รายไตรมาสดีไหม  รายเดือนดีไหม ก็คือความพยายามทีจ่ะทําใหมันเปนปจจุบันขึ้น กวาทีม่ันเคยเปนนะครับ ใน
ทายที่สุดก็ ไดมากที่สุดก็คอืไดขึ้นต่ํานัน่เอง ก็คือภาษคีร่ึงป ไมไดแมกระทั่งไตรมาส ก็ตองเรียนวาคําวาไมไดนี่ เปน
ความพยายามซีกฝายจัดเก็บภาษีนะครับ ที่จะผลักดันใหเกิดการชําระภาษีในรายไตรมาสนะครับ เหมือนทีห่ลายๆที่ก็มี 
Quarterly Payment นะครับอยูกันหลายๆประเทศ บางแหง แถวแสกนดิเนเวีย นิติบุคคลยื่นชําระภาษีเงินไดเปนรายเดือน
นะครับ เปนรายเดือน แตมนัก็เปนแค Payment System ทายสุดมันตองไปจบดวยการยื่น Final Tax Return ก็คือไอที่เรา
ยื่นเดือนพฤษภาคมนั่นแหละ แตการชําระ คือการลําเลยีงเม็ดเงนิภาษ ี การลําเลียงเมด็เงินภาษีจากภาคเอกชนเขาสูภาครัฐ
นี่ มันเกิดขึ้นเมื่อไหรมันถึงจะเหมาะสมเปนธรรม แลวก็ในขณะที่เขามีความพรอมมากที่สุดนะครับ อันนี้ผมก็อยากจะ
ช้ีใหเห็นนะครับวาเวลาที่ทานดูเร่ืองหกั ณ ที่จายนี่ ทานตองมองมิตินี้ดวยนะครับ ไมใชมิติความแตกตางของอัตราเพียง
อยางเดยีว คือผมก็เห็นดวยกบัทุกทานเลยนะครับวา มติใินเรื่องของความแตกตาง หรือกติกา ความแตกตางเกี่ยวกับอัตรา
หรือกติกานี่ มันลําบาก มันยุงยากในการปฏิบัติตามใหถูกตองนะครับ อันนั้นก็เปนอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากไว 
นะครับ อีกเรือ่งหนึ่งที่อยากจะพดูถึงนะครับ ก็คือผมไดมีโอกาสเห็นผานๆ ก็มีการเสนอวาในเรื่องเชนนี้ ในเหตุการณใน
กรณีเชนนี้ ควรเก็บภาษีในอัตราที่ต่ํากวาทั่วไปนะครับ ตรงนี้ควรยกเวน ตรงนี้ควรจะมีบทบัญญัติหรือมีการจัดเก็บวิธี
พิเศษแตกตางจากกรณีอ่ืนนะครับ ก็ตองดูนะครับวา มันใหประโยชนคุมคาหรือไมนะในมาตรการเหลานั้นนะครับ ผม
อยากจะพูดวาภาษีทุกๆบาท ที่ไปลดใหนีน่ะครับ หรือที่ทําใหมันเสียนอยลงกับผูเสยีภาษีรายหนึ่งนี่ มันคือภาระภาษีที่
เพิ่มขึ้นกับผูเสยีภาษีรายอ่ืน ไมวาวันนีห้รืออนาคต เพราะฉะนัน้ตรงนี้ก็ตองดใูหดเีหมือนกนันะครับ ผมไมทราบพูดได
หรือเปลา วนันี้มายนือยูทีต่ลาดหลักทรพัย แลวก็มีขอเสนอเรื่องบริษัทจดทะเบียนควรจะมีระบบภาษีที่พเิศษกวาทัว่ไป
อะไรเชนนีน้ะครับ ก็เลยไมคอยไมกลาพูดเทาไหรนะครบั แตยกเปนตวัอยางวา เวลาที่จะดวูาอะไรควรจะไดพิเศษกวาอัน
อ่ืนนี่ ผมคิดวาตองดูใหคุมคานะครับ แลวท่ีสําคัญนะครับ อยางที่ผมไดพูดในตอนตนวา จริงๆแลวเนื้อหาของประมวล
รัษฎากรมันแค 10-20 หนา แตวาขอกําหนดพิเศษ ขอยกเวน ขอปฏิบัติมันอีก 1,000 หนา ที่มันทําใหกฎหมายยุงยากนี่ นะ
ครับ แลวที่สําคัญก็คือมันไมไดแคยุงยากเทานั้น อาจจะกอใหเกดิความไมเปนธรรมในระบบดวย เพราะฉะนัน้ เราดูแตละ
กรณี แตละกรณีอาจจะเหมาะสม อาจจะเปนธรรม แตเมื่อเอาหลายๆกรณีมารวมกนัแลว เราอาจจะเห็นภาพของระบบ
ภาษีที่อาจจะไมเปนธรรมอยางที่เราตั้งใจไวก็ไดนะครับ และที่สําคัญที่สุดนะครับ ที่ผมอยากจะพูดไวเลยวาการยกเวน 
การลด การแกไขกฎหมาย การมีบทบัญญัติพิเศษตาง ๆ นี่นะครับ มันคือส่ิงที่นําไปสูความยุงยากทั้งหลายนั่นแหละที่เปน
ปจจุบันนี้ ทีท่านเห็นอยูในประมวลรัษฎากรในวันนีน้ะครับ ทานลองไปดูซิครับ บุคคลธรรมดา ภาษีเงนิไดบุคคล
ธรรมดานี่ เปนตัวอยางที่เหน็ไดชัดเจนเลย เร่ืองเงินไดอะไรยกเวนนะครับ เดี๋ยวมีออกมาเต็มไปหมดเลย  แลวก็เดีย๋วก็มีวา 
ดอกเบี้ยนี่ตองเก็บพิเศษกวาเงินไดอ่ืนนะ เงินปนผลนี่มันโยงกนักบัภาษีเงนิไดนติิบุคคลเดิมก็ตองมีระบบพิเศษนะครับ 
ขายที่ดิน กําไรจากการขายที่ดิน บางคนซื้อมาเมื่อวาน ขายวันนี้ ไดกาํไรเทานี้ กับบางคนซื้อมา10ปแลว ไดกําไรเทากันนี่ 
จะไปเก็บภาษีเขาเทากันไดยงัไง ก็ตองมกีารเฉลี่ยตามจํานวนปที่ถือครอง ทั้งหมดนีน่ะครับ นี่คือพิเศษๆๆทั้งนัน้นะครับ 
พอพิเศษแลว ทานก็จะบอกวามันยุงยากจริง ไมรูวาตกลงมันเปนอะไรยังไง นี่คือตวัอยาง ตัวอยางของการที่เราพยายามที่
จะทําใหตรงนีม้ันดีขึ้นๆๆ มนัเลยทําใหทานมานั่งบนกันในวนันีว้ามันยุงยาก และเปนจริง มันยุงยากจริงๆ มันเขาใจยาก
จริงๆ เพราะฉะนั้นนะครับ อยากจะบอกวาคงตองชั่งน้ําหนักระหวางความงายนะครับ กับสิ่งที่ทานเรียกรองวาความเปน



ธรรมเฉพาะจดุ หรือที่ขอใหมีคือความเปนธรรมเฉพาะจุด พอพูดเรื่องนี้ ผมยกตัวอยางอันนี ้ ถามวา วันนี้ถาใครจะพูด
เร่ือง VAT ภาษีมูลคาเพิ่ม ยกตัวอยางนะครับ กับเรื่องภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนี่ อะไรดูงาย อะไรยากกวา
กันนี่  ผมเชื่อวาเสียงสวนใหญนี่บอกวาภาษีมูลคาเพิ่มมนังายนะครับ ขึ้นตนก็ 7% ไมตองดูอยางอื่น สมัยกอนเปนภาษี
การคา ผูผลิตเหรอ 9% ก็มี 5% ก็มี 3% ก็มี 1% ก็มี ไมตองเสียก็มีนะครับ รับจางทําของ 3% ก็มปีญหาวาไออยางนี้ผลิต
หรือรับจางทําของ เถียงซายเถียงขวากนัอยูนะครับ พูดแลวเดีย๋วจะโยงไปถึงภาษีอ่ืนรึเปลาครับ ในคลับคาบาเรนะครับ 
ภัตคารนะครบั มีที่เตนรํา ไมมีที่เตนรํานะครับ สมัยนั้นก็ตองตีความเต็มไปหมดเลย พอมาตอนนี้เปลี่ยนจากภาษกีารคามา
เปนภาษีมูลคาเพิ่ม อัตรา7% งาย อัตรา0ใชกับสินคาสงออกก็งายนะครบั นี่คือตัวอยางของความที่มีขอยกเวนพิเศษนอยนี่
มันจึงจะทําใหกฎหมายงาย แลวในทายทีสุ่ดมันจะนําไปสูความเปนธรรม ความเทาเทียมกนัในเชงิภาษีทีแ่ทจริง ไอที่เรา
ไปบอกวาจุดนี้ควรจะตองพิเศษอยางนี้นี ่ พอรวม ๆ กันไปแลวนี่มนัทําใหทั้งระบบมันไมเทาเทียมกัน ทั้งระบบไมเปน
ธรรมนะครับ ผมก็ขออนุญาตไขความในใจนิดหนึ่งวา ตอนที่ยกรางเรื่องภาษีมูลคาเพิ่มกันนี่ ทีมงานผูที่เกี่ยวของหลาย
คนนี่ก็ไปดูนวิซีแลนดเลยนะ เปนตนแบบ นิวซีแลนดเขามีภาษีที่เรยีกวา Goods and Services Tax หรือ GST นะครับ 
สมัยนั้นนะครบั เขาเก็บอัตรา 10% นะครับ เดี๋ยวนีก้็ขึ้นไป ผมไมแนใจ 12.5 หรือถึง 15 รึยัง ไมทราบนะครับ เราก็ไปได
แมแบบจากเขา วาอันนี้ดีที่สุด แลวตอนนัน้ทันสมัยที่สุด ซ่ึงผมก็เชื่อ วันนี้กย็ังทันสมัยนะของเขา นั่นก็คือ เกบ็หมดทุก
อยางที่ขวางหนา ไมยกเวน10%เทากันหมด งายมาก องคกรปกครองทองถ่ินไปเกบ็คาทําเนียม คาน้ํา คาขยะ ตองบวก 
GST เขาไปในนั้นดวยนะครับ สินคา อาหารสําเร็จรูป ไมสําเร็จรูป อะไรตออะไรไมทราบนะครับ เก็บหมดนะครับ คอื
ไมมีขอยกเวน หรือมีขอยกเวนนอยที่สุดนี ่ มันก็มาเถยีงหาชองออกวาเสีย-ไมเสีย อะไรตออะไรนีน่อยลงเทานั้นนะครับ 
ภาษีมูลคาเพิ่มของไทยก็พยายามเดนิในลักษณะนั้น แตทายสุดนี่นะครบั ส่ิงที่ทําไดในความเห็นผมนะครับ ที่คิดวายังเปน
ประโยชนมากๆและยังอยูในระบบมาไดจนถึงวันนีน้ะครับ มีรายการยกเวนคอนขางนอย แตถาเทียบมาตรฐาน
นิวซีแลนดแลว มากนะครับ ที่เปนอยูในของไทย แตถาเทียบมาตรฐานภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา ภาษีอ่ืนๆแลวนี ่ นอย
มากๆนะครับ ในภาษีมูลคาเพิ่มของเรา กบัอีกอันหนึ่งทีไ่ดพยายามวางกลไกไวที่วา ไมใชใคร หรือรัฐบาล หรือผูบริหาร
นะครับ ใครกต็ามนี่ จะสามารถปรับเปลี่ยนกฎหมายภาษีนี้งายๆโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องอัตราภาษี ที่เขียนล็อคเอาไววา 
อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม ตองอัตราเดียวกันสําหรับสินคาทุกประเภท ถาอยากแกจาก 7 เปน 10 ก็ 10 หมด อยากแกจาก 7 เปน 
5 ก็ 5 หมด จะแกวา ไอนี่มัน luxury เอาไป 10 ไอนี่มันพื้นๆ เอาไป 5 ไมได อยางนีไ้มได นี่มันกเ็ปนกลไกที่มันล็อคเอาไว
ในกฎหมาย ไมใชวาแกไมไดนะครับ ถาแกก็ตองไปสภากัน แตวาไมใชแกในชั้นฝายบริหารนะครับ ผมคิดวาอันนีน้ี ่
กลไกเหลานี้ ถาทานสามารถที่จะเอาไปเสริม เอาไปเติมในกฎหมายภาษีได มันจะชวยรักษาความงาย หรือความเปน
ระบบที่ทานตองการที่จะเหน็นี่ ใหมนัอยูยาวขึ้นนะครบั อันนั้นก็เปนสิ่งที่ดีนะครบั ผมคิดวา ไดใชเวลาทานมามาก
พอสมควรแลวนะครับ แตวาเปาหมายสําคัญที่สุดนะครับ ในระบบภาษีนี่ ที่ผมเชื่อวาการปฏิรูปภาษีที่ทานกําลังสัมมนา
กันอยูก็ดีนะครับ โครงการศึกษาวจิัยที่ทานดู แลวก็ขอเสนอตางๆนะครับ ก็นาที่จะนําไปสูเปาหมายสําคัญที่ทําใหการ
จัดเก็บภาษหีรือระบบภาษีอากรของไทยนี่ มันเปนระบบที่เปนธรรมนะครับ ผมขออนุญาตใชภาษาฝรั่งนะครับ เปนธรรม
ก็คือ Fair fairy นี่นะครับ เปนธรรมตรงนี้นะครับ ก็คอืในมิติที่วา ไมไดเสียมากเกนิไป หรือไมไดเสียนอยเกนิไปสําหรับ
คนๆนั้น หรือสําหรับในสถานการณเชนนัน้นะครับ อันนั้นคือเปนธรรม กับอีกอันหนึ่งก็คือ เทาเทียมกนั เทาเทียมกัน 
ภาษาอังกฤษกค็ือ Equitably นะครับ ก็คือ คนนี้ในสถานการณเชนนีก้็เสียอยางนี้ อีกคนหนึ่งในสถานการณเชนเดียวกัน 



ก็ตองเสียอยางเดียวกันนะครบั ตรงนี้ก็หมายความวา ถาเก็บไดครบถวน ทั่วถึงนีน่ะครับ ไอความเทาเทียมกนัตรงนี้มันก็
จะเกิดขึ้นแนนอน ผลผลิตทางดานภาษีอากร เม็ดเงินมนักจ็ะมากขึน้ และอีกอันหนึ่งทีผ่มคิดวา อยากจะเรียกรองนะครับ 
แลวก็คงตองสงไปถึงกรมสรรพกรตรงๆ อันนี้ก็คือ ในเรือ่งของสม่ําเสมอนะครับ ภาษาอังกฤษ เขาก็วา uniformly ตรงนี้
คือจุดที่สําคัญ ถาเหตุการณเชนนี้ เมื่อวานนี้เก็บอยางนี้ เหตุการณเดยีวกันพรุงนีก้็ตองเก็บอยางเดียวกัน ปหนากต็องเก็บ
อยางเดยีวกัน ถากฎหมายตางๆยังไมไดแกไข ปรับปรุง เพราะฉะนัน้ถาการปฏิรูปภาษี การสัมมนาวันนี้นําไปสูส่ิงที่จะ
เปนผลในมิต ิ 3 ดานนั้น ผมคิดวา จะเปนประโยชนที่ เปนนัยยะสําคัญนะครบั ตอระบบภาษีอากรของไทย ตอ
ประเทศชาติ และผูเสียภาษีโดยรวมครับ กราบขอบพระคุณครับ 


